



## นักเกษตรกรพบปะรัฐบาลตรีว่าการ กระทรวงเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2551 กรมวิชาการเกษตร โดยท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวเมทนี สุคนธ์รัักษ์ นายจิรากร โกศัยเสวี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้นำเกษตรกรในโครงการฯ จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 52 ราย เข้าต้อนรับและพบปะ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมศักดิ์ ปรีศนันท์ทกุล ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) และพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (จ.นราธิวาส บัตตานี และยะลา) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร สำหรับกรมวิชาการเกษตรได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องการพัฒนาการผลิตลองกองคุณภาพ ฯพณฯ รัฐมนตรีฯ ได้ให้นโยบายกับเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาผลผลิตลองกองของปีที่ผ่านมามีล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ ฯพณฯ รัฐมนตรีฯ จึงหาแนวทางเพื่อเปิดตลาดลองกองที่ประเทศจีนโดยจะนำผลผลิตลองกองของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแสดงและจำหน่ายในช่วงกีฬาโอลิมปิก

## นักเกษตรกรศึกษาดูงานไปผลและ เกษตรอินทรีย์ที่ภาคตะวันออก

ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2551 เกษตรกรจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 73 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 98 ราย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตไม้ผล (ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด) เพื่อการส่งออก และการทำเกษตรอินทรีย์ ที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6



อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวเมทนี สุคนธ์รัักษ์ พบปะพูดคุยกับเกษตรกรจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้



เกษตรกรจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูงานการคัดเกรดมังคุดคุณภาพที่ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรเขาส้มจ๊ากัด

ในวันแรกของการศึกษาดูงาน เกษตรกรให้ความสนใจในด้านการจัดการสวนมังคุดตามระบบคุณภาพ GAP และแปลงเปรียบเทียบพันธุ์เงาะลูกผสมภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายชลธิ์ นุ่มหนู เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 7 ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในการดูงานครั้งนี้

ในวันที่สองได้นำเกษตรกรเยี่ยมชมและพบปะกับเกษตรกรเจ้าของสวนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสวนทุเรียน มังคุด และลองกอง ต่อจากนั้นได้เดินทางไปดูงานด้านการตลาดผลไม้ที่ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรเขาส้มจ๊ากัด ดูการคัดเกรดมังคุดคุณภาพ ผู้จัดการสหกรณ์ได้บรรยายวิธีการซื้อขายไม้ผลของสหกรณ์ ตลอดจนตอบข้อซักถาม ต่อจากนั้นได้ไปดูงานโรงงานแปรรูปผลไม้ที่สวนสวรรค์ตะวันออก ที่ตำบลเขาส้มจ๊ากัด อำเภอเขาส้มจ๊ากัด จังหวัดตราด ผลไม้ที่แปรรูปเน้นทุเรียนเป็นหลัก เช่น ทุเรียนอบกรอบ ซึ่งมีบรรจุภัณฑ์หลาย

## สืบสืบนวัตกรรม

รูปแบบนับตั้งแต่บรรจุถุงพลาสติกทั่วไป บรรจุถุงสูญญากาศ เพื่อส่งออกเป็นถุงเล็กหรือกล่องขนาดเล็กพอรับประทาน การทอดทุเรียนแบบสูญญากาศทำให้สามารถเก็บได้นานกว่าเดิม ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่มีการใส่สารกันบูด ทุเรียนหวาน ขนกรอบกรอบ สำหรับทุเรียนและสับปะรดทอดแบบสูญญากาศ เป็นต้น นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนใจพิเศษ คือ สบู่เปลือกมังคุดซึ่งช่วยลดรอยกระ ฝ้า ลิว ให้จางลง สบู่แต่งกวางช่วยแก้ปัญหาหน้าแห้ง สบู่สับปะรดสำหรับปัญหาสิวอักเสบ ลิวหนองเฉพาะจุด ทำให้ลิวยุบ และที่เด่นคือสบู่สมุนไพรกวางเครือขาวสำหรับคุณผู้หญิง ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และเต่งตึง ส่วนสบู่กวางเครือแดงสำหรับผู้ชาย ช่วยในการขยายหลอดเลือด

ในวันสุดท้าย ได้จัดงานด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติโปงแรด จ.จันทบุรี โดยมีนายธีระ คงเจริญ ผู้อำนวยการส่วนบริการเกษตรพอเพียง (เกษตรอินทรีย์) จ.สระแก้ว เป็นผู้บรรยายการทำเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านจะทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองประมาณ 8 หมื่นตันต่อปี ปุ๋ยหมักน้ำ 3 ล้านลิตรต่อปี โดยจะเน้นการนำเอาวัชพืช มาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน นอกจากนี้ ยังมีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อใช้กับเครื่องยนต์แรงต่ำ เช่น เครื่องสูบน้ำ

### ฝึกอบรมเกษตรกร

**3-4 มิถุนายน 2551** สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและการป้องกันโรคและแมลงศัตรูยางพารา” ที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายชุมชน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล และที่วิทยาลัยการอาชีพ อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าอบรม 212 ราย ในการอบรมครั้งนี้ได้ มีการฝึกปฏิบัติการใช้ไมโครแลค เพื่อหาเปอร์เซ็นต์เนื้องานในน้ำยาง

**5-6 มิถุนายน 2551** ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนราธิวาส ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน” มีเกษตรกรเข้าอบรม 50 ราย

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตจังหวัดนราธิวาส ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตล่องกองคุณภาพ” มีเกษตรกรเข้าอบรม 105 ราย



นายชลธิ นุ่มหนู จาก สวพ.6 บรรยายความรู้ให้แก่เกษตรกรในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการผลิตล่องกองคุณภาพ

**10-11 มิถุนายน 2551** ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต จังหวัดนราธิวาส ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกปาล์มน้ำมัน” เกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 102 ราย

**11-12 มิถุนายน 2551** ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนราธิวาส ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตล่องกอง” มีเกษตรกรเข้าอบรม 100 ราย

**17-18 มิถุนายน 2551** ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตจังหวัดนราธิวาส ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา” มีเกษตรกรเข้าอบรม 106 ราย

**24-25 มิถุนายน 2551** สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตล่องกองคุณภาพและการจัดการตลาดล่องกอง” ที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายชุมชน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล และที่วิทยาลัยการอาชีพอำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าอบรม 209 ราย

**25-26 มิถุนายน 2551** ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตจังหวัดนราธิวาส ได้จัดอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นเพื่อจำหน่ายตลาดกลางยางพารา” จ.ยะลา

**29-30 มิถุนายน 2551** ศูนย์บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตจังหวัดปัตตานี ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตล่องกองคุณภาพ” ณ หมู่ 7 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีเกษตรกรเข้าอบรม 50 ราย